



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालชุม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

ที่ อบ ๒๕๓๓ / ๑๘๕

วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาการทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัย ประจำปี ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालชุม จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน สาธารณสุขอำเภอतालชุม

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालชุม ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาการทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัย ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालชุม จึงขออนุมัติดำเนินโครงการฯ เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน สาธารณสุขอำเภอतालชุม

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นายกิตติธเนศ นีธวรรเสถ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอतालชุม

ชอบ / ลงนามแล้ว

(นายวรวิทย์ สอดศรี)

สาธารณสุขอำเภอतालชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम


ชื่อหน่วยงาน งานธุรการ กลุ่มบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम
วัน/เดือน/ปี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
หัวข้อ - ขออนุญาตนำรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำ
ผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างและพัฒนาการทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยและการป้องกันมิให้
เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ประจำปี ๒๕๖๗
- โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาการทางด้าน จริยธรรมและการมีวินัยและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิด
วินัย ประจำปี ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดข้อมูล (รายละเอียดโดยสรุปตามเอกสารที่แนบ)

Link ภายนอก http://www.ssoatansum.com/moit/index_๙.html

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง


(นางสาวพิชรี/สุธร)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายกิตติ์เศนศ นิธิวรเสฏฐ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอतालसुม
วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่


(นายบุญธรรม พันธิใหญ่)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗